



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน
ทุนการศึกษานักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
(สสวท. สพฐ และ วมว) (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2568

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษานักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และ วมว) ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 20 ทุน นั้น บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งกับผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษานักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และ วมว) ประจำปีการศึกษา 2568 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ตั้งแต่เวลา 13.30 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องรายงานตัวในเวลา 13.00 น. ณ ห้อง Zoom Meeting ตามที่กำหนด

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ-นามสกุล	สาขาวิชา
1	นางสาว	สิริกานต์ดา สามิตร	ฟิสิกส์

ในการนี้ สามารถดูรายละเอียดของการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ และกิจการนิสิต

เว็บไซต์ <https://www.acad.sc.chula.ac.th/>

เพจ <https://www.facebook.com/acad.sc.cu/>

โดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทราบอีกครั้งทางอีเมลที่นักเรียนแจ้งใบสมัครทุน

อนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว โดยมีได้แจ้งให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทราบล่วงหน้า ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2568

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ที่เว็บไซต์ <https://tcas.atc.chula.ac.th> จะมีรายชื่อในประกาศ และต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ myTCAS <http://student.mytcas.com> จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2568

(ศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ โปธิยะราช)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

